



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑.๑.๖/๑๕๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ/ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย-ชุมพร/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
แสงทอง/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/เลขาธิการคณะกรรมการวางแผน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑.๑.๖/๑๓๔ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานประชุม
กองกลาง ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง พิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางการ
ดำเนินการที่ชัดเจน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงมีมติให้มีการแก้ไขมติที่ประชุม ดังนี้

จากเดิม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้กองอาคารและสถานที่ นัดหารือ
ร่วมกับ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการประมงฯ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมไปพิจารณา และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

แก้ไขเป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ใช้พื้นที่ของคณะผลิตกรรม
การเกษตร บริเวณด้านทิศใต้สระประปา จำนวน ๕ ไร่ (ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่งานวิจัยข้าวของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง จำนวน ๒ ไร่) ตามที่เสนอ

๒. ในส่วนการดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งพื้นที่ ๓๕ ไร่ และ พื้นที่ ๗ ไร่ รวมถึง การแก้ไขปัญหพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการวางผังแม่บทฯ เสนอ ให้กองอาคารและสถานที่ นัฒหารีอรร่วมกับ รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภรณ์ แสงทอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อเสนอนี้ไปประชุมไปพิจารณา และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกดากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ